

[Online Seminar] [โครงการสนับสนุนการรับคนต่างชาติ ในอุตสาหกรรมการผลิต] ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น

สัมมนาทักษะเฉพาะทางเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น

[กลุ่มเป้าหมาย] ผู้ที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่น ผ่านระบบ “ทักษะเฉพาะทาง” ที่ได้รับรองสถานภาพการพำนัก

วันเวลา	วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:00-14:30 (เวลาประเทศไทย)	จำนวนผู้เข้าสัมมนา	200 ท่าน (ปิดรับสมัครทันที เมื่อครบจำนวนที่กำหนดไว้)
วิธีสัมมนา	Online Seminar (Webex) (ลิงค์การสัมมนาจัดส่งให้จากญี่ปุ่น)	ค่าใช้จ่าย	ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เนื้อหาการสัมมนา

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการอธิบายการดำเนินโครงการทักษะเฉพาะทางและแนะนำสาระสำคัญของการสอบประเมินทักษะเฉพาะทาง รวมทั้งนำเสนอกรณีตัวอย่างต่างๆ ของสถานประกอบการที่รับคนต่างชาติเข้าทำงานผ่านระบบทักษะเฉพาะทาง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาจากท่านที่กำลังพิจารณาเข้าร่วมระบบทักษะเฉพาะทางสำหรับคนต่างชาติเพื่อทำงานในประเทศไทย

โปรแกรม (ตามกำหนดการนี้ท่านสามารถรับฟังเป็นภาษาไทยได้ทั้งหมด)

เวลา	เนื้อหาสัมมนา	ผู้นำเสนอ
13:00 - 13:05 (5 นาที)	1. เปิดการสัมมนา	กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น
13:05 - 13:45 (40 นาที)	2. อธิบายโครงการ - ระบบทักษะเฉพาะทาง - ระบบการสอบ	กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
13:40 - 14:00 (15 นาที)	3. แนะนำการสอบประเมินทักษะเฉพาะทาง ขั้นตอนการสมัครตัวอย่างแนวข้อสอบ เป็นต้น	AOTS
14:00 - 14:15 (15 นาที)	4. แนะนำตัวอย่างสถานประกอบการที่รับคนต่างชาติภายใต้ระบบทักษะเฉพาะทางเข้าทำงาน	วีดีโอ
14:15 - 14:20 (5 นาที)	5. แนะนำหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาแนะนำ	AOTS
14:20 - 14:30 (10 นาที)	6. ถาม-ตอบ, กรอกแบบสอบถาม	กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่นๆ

การสมัครเข้าร่วมสัมมนา

URL สำหรับรับสมัคร <https://entry.sswm.go.jp/seminar2023/?lang=th>



ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ผ่าน URL ข้างต้น หรือ QR Code ทางด้านขวา

หลังจากสมัครแล้วท่านจะได้รับการตอบรับทางเมล กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้วย

ลิงค์ URL สำหรับรับการเข้าร่วมสัมมนา จะจัดส่งให้ท่านล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา อย่างน้อย 2 วัน

ข้อควรระวัง เกี่ยวกับการสมัครและการเข้าร่วมสัมมนา

- ❑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการบันทึกเมื่อทำการสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ จะทำการบันทึกไว้ใน page ข้างล่างนี้ และจะทำการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม <https://www.sswm.go.jp/privacypolicy/>
- ❑ ในกรณีที่พิจารณาว่าผู้สมัครเข้าเกณฑ์เป็นกลุ่มต่อต้านสังคม จะไม่สามารถสมัครได้
- ❑ ในกรณีที่เป็นผู้อยู่ในธุรกิจเดียวกัน จะพิจารณาไม่รับสมัครได้
- ❑ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
- ❑ ห้ามบันทึกเสียง ถ่ายภาพ บันทึกภาพ การจับภาพ (capture, screenshot)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) สำนักงานกรุงเทพฯ
โทรศัพท์: +66-2) 255-2370
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภาษา: ภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น
E-mail : information@aots.or.th